
sþ. 541. Fyrirspurn [235. mál]
til landbúnaðarráðherra um málefni Stofnlánadeildar landbúnaðarins.

Frá Helga F. Seljan.

1. Hvað veldur því, að ekki er flutt af hálfu ríkisstjórnarinnar frumvarp um breyt-
ingu á lögum Stofnlánadeildar landbúnaðarins, sem stjórnskipuð nefnd hefur
skilað frá sér fyrir all nokkru ?

2. Hvað hyggst ríkisstjórnin gera til þess að bæta stöðu Stofnlánadeildarinnar á
þessu ári, ef frv. nær nú ekki fram að ganga?


